

# ภาพถ่ายสยบกระแสข่าวลือ กระดุกกมมนุษย์ วังปฐมนครยังไม่ยุติ'รอ'กรมศิลป์

■ อาคารใหม่ของเทศบาลนครปฐมยังคลุมเครือ สร้างไม่สร้าง รอกรมศิลปากรฟื้นธง ส่วนกระแสข่าวลือเรื่องขุดพบโครงกระดูกหลายฝ่ายยังข้องใจ สุดท้ายมีการยืนยันจากภาพถ่ายชัดเจน



◀ พบโครงกระดูก  
จากการตรวจสอบ  
ข้อมูลได้มีการยืนยัน  
ภาพถ่ายของเจ้าหน้าที่  
ที่มีการขุดพบโครง  
กระดูกมนุษย์ 3 ร่าง  
ภายในบริเวณดังกล่าว  
อยู่จริง โดยมีภาพถ่าย  
ยืนยันเป็นหลักฐาน  
ในการขุดพบ รวมถึงยังมี  
การขุดพบแนวกำแพง  
อิฐยุคสมัยทวารวดี  
และเครื่องปั้นดินเผา  
ของจีน ยุคโบราณ สมัย  
รัชกาลที่ 4 ซึ่งถูกฝังอยู่  
ในพื้นที่ในแนวกำแพง  
พระราชวังปฐมนคร

# วังปทุมนคร

---

จากกรณีมีการขุดพบแนวพระราชวังปทุม  
นคร ในบริเวณสถานที่ก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน  
เทศบาลนครนครปฐม ซึ่งเป็นพระตำหนัก ที่พระบาท  
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรด  
เกล้าให้ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้ประทับในการตรวจงานใน

การบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์ กระทั่งมีความสว่างาม และเป็นสมบัติของชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งในการแสดง ถึงความเจริญของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

ล่าสุด วันที่ 23 สิงหาคม 50 นายไพบูลย์ พวงลำลี ประธานกลุ่มศรีทวารวดี ที่ปรึกษา และ คณะกรรมการเครือข่ายมรดกทางวัฒนธรรม เขตพื้นที่ 2 สุพรรณบุรี กรมศิลปากร เปิดเผยว่า หลังจากที่กลุ่ม ศรีทวารวดี ได้มีการติดตามและสืบหาข้อมูลทาง ประวัติศาสตร์ ของที่ตั้งของพระราชวังปฐมนคร ตาม หลักฐานภาพถ่ายในยุคสมัยรัชกาลที่ 4 กระทั่งมีการ ชุดพบแนวกำแพง และฐานของพระราชวังปฐมนคร บริเวณที่ก่อสร้างที่ทำการสำนักงานเทศบาลนคร นครปฐม ซึ่งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 50 ตนเองได้ ทำหนังสือ เรื่อง ขอให้พิจารณาการใช้พื้นที่ “พระราชวังปฐมนคร” ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัด นครปฐม ซึ่งในเนื้อความ ได้แสดงเจตนาขอคำปรึกษา และคำแนะนำกรณีเทศบาลนครนครปฐม จะดำเนินการ ก่อสร้างอาคารบนพื้นที่ใกล้องค์พระปฐมเจดีย์ บนพื้นที่พระราชวังปฐมนคร เดิม เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 48 ต่อประธานคณะกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรม จนเมื่อวันที่ 6 มกราคม 49 คณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ได้แจ้งมติ ตามข้อ 1. เห็นสมควรให้สงวนรักษาพื้นที่ บริเวณที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ปรากฏ ตามภาพถ่าย

กรมศิลปากร ในฐานะกรรมการหนึ่งใน คณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ได้รับมอบหมายให้จัดระเบียบพื้นที่พระราชวังฯ ให้ เป็นโบราณสถานเพื่อรักษาไว้ แต่ที่สุดกรมศิลปากรได้ มีมติอนุญาตให้เทศบาลนครนครปฐมก่อสร้างได้ เทศบาลฯได้ลงมือรื้ออาคารเดิมเพื่อก่อสร้างโดยไม่ได้ แจ้งต่อกรมศิลปากร และทำการตามขั้นตอน และได้ มีการทำหนังสือสอบถามเรื่องดังกล่าวไป

ซึ่งการที่กรมศิลปากรได้มีคำสั่งอนุญาตให้ เทศบาลนครนครปฐมทำการก่อสร้างอาคารลงในพื้นที่ เดิมเป็นที่ตั้ง “พระราชวังปฐมนคร” เป็นการขัดมติต่อ คณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ ศิลปกรรม ที่มีมติให้รักษาพื้นที่ไว้ กรมศิลปากรจะต้อง แสดงเหตุผลอย่างชัดเจนว่า ไม่ควรเก็บพื้นที่ประวัติ ศาสตร์ของชาติไว้เพราะเหตุใด และสมควรก่อสร้าง อาคารได้เพราะเหตุใด อย่างเป็นทางการเป็นเหตุเป็นผล และเปิด เผยต่อสาธารณชน และปัจจุบันหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรมได้ดำเนินการ เพื่อขึ้นบัญชี เสนอให้องค์พระปฐมเจดีย์เป็นมรดกโลก และ พระราชวังปฐมนครก็เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ต่อเชื่อม โยงกับองค์พระปฐมเจดีย์ ด้วยพระศรัทธาของพระ บาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างพระราช วังขึ้นเพื่อประทับและเฝ้าดูแลการก่อสร้าง และ สถาปนาองค์พระปฐมเจดีย์ขึ้นมาใหม่ แสดงให้ ปรากฏว่า พระพุทธศาสนาได้เจริญอภิมหัยรึก มั่นคงในดินแดนแห่งนี้กว่า 2,000 ปี แล้วนับว่า “พระราชวังปฐมนคร” เป็นพื้นที่สำคัญของชาติที่ควร แก่การจดจำ เตือนให้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อพระ ศาสนาต่อเมืองนครปฐม

ทั้งนี้ยังได้มีการแสดงความคิดเห็นแนวทาง ในการหลีกเลี่ยงได้ เพราะปัจจุบัน เรือนจำกลาง นครปฐมจะย้ายออกไปก่อสร้างในที่แห่งใหม่ โดยได้รับ งบประมาณ เพื่อการก่อสร้าง จำนวน 460 ล้านบาท หากเทศบาลนครนครปฐมเข้าใช้ที่ดินแปลงนี้ซึ่งเนื้อที่ ถึง 32 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนเทศบาล และห่างจากที่เดิมไม่เกิน 100 เมตร ก็จะไม่เกิดความเหมาะสม สามารถรองรับ

สถาปนาองค์พระปฐมเจดีย์ขึ้นมาใหม่ แสดงให้  
ปรากฏว่า พระพุทธศาสนาได้เจริญงอกงามที่ยังราก  
มั่นคงในดินแดนแห่งนี้กว่า 2,000 ปี แล้วนับว่า  
“พระราชวังปฐมนคร” เป็นพื้นที่สำคัญของชาติที่ควร  
แก่การจดจำ เตือนให้สำนึกถึงพระมหากษัตริย์คุณของ  
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อพระ  
ศาสนาต่อเมืองนครปฐม

ทั้งนี้ยังได้มีการแสดงความคิดเห็นแนวทาง  
ในการหลีกเลี่ยงได้ เพราะปัจจุบัน เรือนจำกลาง  
นครปฐมจะย้ายออกไปก่อสร้างในที่แห่งใหม่ โดยได้รับ  
งบประมาณ เพื่อการก่อสร้าง จำนวน 460 ล้านบาท  
หากเทศบาลนครนครปฐมเข้าใช้ที่ดินแปลงนี้ซึ่งเนื้อที่  
ถึง 32 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนเทศบาล และห่างจากที่เดิมไม่เกิน  
100 เมตร ก็จะทำให้เกิดความเหมาะสม สามารถรองรับ  
การเจริญเติบโตของเมืองไปได้อีกนาน จึงขอให้ผู้ว่า  
ราชการจังหวัดนครปฐมจัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนี้  
เป็นการด่วน

นายไพฑูลย์ พวงสำลี ประธานกลุ่มศรีทวาร-  
วดีฯ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550 ที่ผ่านมา  
ตนเองได้รับหนังสือ ที่นฐ. 0013.2/13325 จากศาลา  
กลางจังหวัดนครปฐม เรื่องการใช้พื้นที่ พระราชวัง  
ปฐมนคร ถึงตนเองว่า ตามที่มีหนังสือ ลงวันที่ 9  
กรกฎาคม 50 ขอให้จังหวัดนครปฐม พิจารณาเกี่ยว  
กับความเป็นไปได้ในการใช้พื้นที่เรือนจำกลางนครปฐม  
เป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลนคร  
นครปฐม ตามแนวทางขั้นตอนของกรมศิลปากร นั้น

จังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการแจ้งต่อกรม  
ศิลปากร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าว  
แล้ว ดังนั้นจึงเห็นควรให้รอผลพิจารณาจากกรม  
ศิลปากร และหากผลการพิจารณาเป็นประการใด  
จังหวัดนครปฐม จักได้แจ้งให้ทราบต่อไป ลงนามโดย  
นางสาวจรรุภา อยู่พูล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จังหวัดนครปฐม ปฏิบัติการแทนผู้ว่าราชการ  
จังหวัดนครปฐม ซึ่งจะมีการรอผลจากกรมศิลปากรอีก  
ครั้งหนึ่งว่าจะออกมาเป็นอย่างไร

ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวได้เข้าตรวจสอบ  
บริเวณโดยรอบของพระราชวังปฐมนคร ซึ่งกำลังมี

เจ้าหน้าที่และคนงานกำลังขุดพื้นดินเป็นแนวลึกมากขึ้น โดยมีเครื่องจักรหนักมาลงในพื้นที่ โดยมีประชาชนให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าวแต่ยังไม่ได้ข้อมูลเป็นที่แน่ชัด ส่วนประเด็นกระแสข่าวว่ามีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ในพื้นที่การสำรวจและก่อสร้าง นั้นได้ตกเป็นประเด็นในการพูดคุยของชาวบ้านที่อยากรู้ว่าเรื่องดังกล่าวเป็นจริงหรือไม่

ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูล ได้มีการยืนยันภาพถ่ายของเจ้าหน้าที่ที่มีการขุดพบโครงกระดูก 3 ร่างภายในบริเวณดังกล่าวอยู่จริง โดยมีภาพถ่ายยืนยันเป็นหลักฐาน ในการขุดพบ รวมถึงยังมีการขุดพบแนวกำแพงอิฐยุคสมัยทวารวดี และเครื่องปั้นดินเผาของจีน ยุคสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งถูกฝังอยู่ในพื้นดินในแนวกำแพง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ ที่รับเหมางานจากเทศบาลนครนครปฐม ในการขุดสำรวจหาแนวพระราชวังปฐมนคร ได้ทำการเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ส่วนทางด้านหน้าของโครงการดังกล่าว ได้มีการติดป้ายประกาศในการดำเนินการ “โครงการขุดแต่งเพื่อการศึกษาและเก็บข้อมูลทางโบราณคดี ในพื้นที่พระราชวังปฐมนคร บริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม เจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี และเทศบาลนครนครปฐม ผู้รับจ้างบริษัท นอร์ทเทิร์นชั่น (1935) จำกัด งบประมาณ 490,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน ผู้ควบคุมงานของสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี (นักโบราณคดี 8ว.) ผู้ควบคุมงานของบริษัท นอร์ทเทิร์นชั่น (1935) จำกัด นางสาวภาวินี รัตนเสรีสุข (นักโบราณคดี)

โดยจากการสอบถามชาวบ้านที่ยังมีข้อสงสัยในประเด็นดังกล่าว ได้บอกว่าข้อมูลยังไม่แน่ชัดว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไป เนื่องจากเห็นว่าพระราชวังปฐมนครเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งของจังหวัดนครปฐมและประเทศชาติ ซึ่งอยากให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาเปิดเผยข้อมูลให้ชาวบ้านได้เข้าใจมากกว่านี้ รวมถึงยังไม่เคยเห็นมีผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดให้ความสำคัญกับเรื่องเท่าที่ควรอีกด้วย